

SAO CHIẾU MỆNH TUỔI GIÁP THÌN NĂM 2019

Theo thuật xem tử vi, hàng năm mỗi người đều có sao chiếu mệnh. Có tất cả 9 ngôi sao được gọi là Cửu Diệu, luân phiên 9 năm trở lại một lần. Cửu diệu bao gồm cả sao tốt và sao xấu, nếu trong cùng một năm gặp cả sao xấu và hạn xấu thì người thuộc tuổi đó nên cúng dâng sao giải hạn để hóa giải, giảm nhẹ tai ương.

Tính theo tử vi thì tuổi Giáp Thìn (sinh năm 1964):

- Nếu là mệnh nam sao Thổ Tú chiếu mệnh
- Nếu là mệnh nữ sao Vân Hớn chiếu mệnh

➔ Cả 2 sao này đều là sao xấu mang đến những hạn ách trong năm. Để xem rõ hơn về các vận hạn có thể sẽ gặp và cách hóa giải những vận hạn đó như thế nào thì mời các Anh/Chị xem ở phần tiếp theo của bài viết.

Sao hạn nam mạng Giáp Thìn năm 2019

Sao chiếu mệnh: THỔ TÚ (sao xấu)

Trong năm 2019 Kỷ Hợi, quý bạn Nam mạng sinh năm 1964 Giáp Thìn, 56 tuổi gặp Sao Thổ Tú. Quý Anh bị sao này thường kỵ tháng 4 và tháng 8, nên đề phòng kẻ tiểu nhân, gia-đạo đưa đến bất an và buồn phiền.

Vận hạn: NGŨ MỘ

Hao tài, bất an. Chớ mua đồ lậu và đừng cho ai ngủ nhờ vì sẽ có tai bay họa gởi. Phòng tài hao của mất. Tránh mua đồ không có hóa đơn.

Các cúng sao thổ tú năm 2019

Mỗi tháng vào ngày 19 âm-lịch dùng 5 đèn cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khăn vái về hướng chánh Tây mà khăn vái : "Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh Quân", thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

► Xem Thêm:

Sao hạn nữ mạng Giáp Thìn năm 2019

Sao chiếu mệnh: VÂN HỚN (sao xấu)

Sao Vân Hớn. Là vì sao hung tinh bị nhị bát khẩu thiết tức tháng 2 và tháng 8 rất kỵ. Do vậy, quý Chị bị sao này nên thận trọng lời nói, để tránh sự tranh chấp bất lợi đưa đến kiện tụng cò bót.

Vận hạn: NGŨ MỘ

Trong năm 2019 Kỷ Hợi, quý bạn Nữ mạng sinh năm 1964 Giáp Thìn, 56 tuổi gặp Hạn Ngũ Mộ. Hao tài, bất an. Chớ mua đồ lậu và đừng cho ai ngủ nhờ vì sẽ có tai bay họa gởi. Phòng tài hao của mất. Tránh mua đồ không có hóa đơn.

Các cúng sao vân hớn năm 2019

Mỗi tháng vào ngày 29 âm-lịch dùng 15 đèn cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chánh Nam mà khấn vái : "Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân", thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

► Xem thêm:

Ngoài ra vào năm 2019 này quý Anh/Chị sinh năm 1964 (56 tuổi) phạm Hoang Ốc ở Ngũ Thọ Tử ly thân phòng tử biệt. Như vậy, trong năm nay tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly.



► THAM KHẢO THÊM

- [Tử vi nam mạng tuổi Giáp Thìn năm 2019](#)
- [Tử vi nữ mạng Giáp Thìn năm 2019](#)

(Xem sao chiếu mệnh năm 2019 - DOCTAILIEU.COM)